

Số: 3575/SGDĐT-CTTT

Bình Phước, ngày 11 tháng 9 năm 2017

V/v định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh,

Sự ra đời và phát triển của internet đã và đang mang lại những tiện ích vô cùng to lớn, thúc đẩy quá trình kết nối, chia sẻ thông tin với tốc độ nhanh đến hàng triệu người. Tuy nhiên, cùng với các tiện ích, các thế lực thù địch cũng tăng cường lợi dụng internet để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tác động “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và trong xã hội. Đặc biệt lợi dụng các trang mạng xã hội, blog..., một số tổ chức, cá nhân đăng tải những bài viết có nội dung truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Vu khống, xuyên tạc, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm tạo dư luận không tốt, sự hoài nghi, làm giảm uy tín của các đồng chí lãnh đạo, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, vào chế độ, kích động chống đối Đảng, Nhà nước ta.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh, một số cán bộ, đảng viên thông qua Facebook cá nhân đưa ra suy nghĩ, quan điểm bày tỏ sự bất mãn đối với Đảng, với chế độ; Chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng, tại dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, phát triển chung của tỉnh và đất nước. Để tạo chuyển biến tích cực trong định hướng tiếp cận, chia sẻ thông tin trên mạng internet, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TU và thực hiện các công việc sau:

1. Lãnh đạo nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, cung cấp thông tin có định hướng, giáo dục ý thức cảnh giác, chống lại các hoạt động lôi kéo, chia rẽ sự đoàn kết, giải quyết triệt để các mâu thuẫn nội bộ. Nâng cao sức đề kháng cho đảng viên, công chức, viên chức của nhà trường trước những thông tin xấu, độc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động. Đồng thời xử lý nghiêm đảng viên, công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Nơi nào để xảy ra tình trạng đảng viên, công chức, viên chức vi phạm thì Bí thư chi bộ (Đảng bộ), người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm.

2. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xã hội hóa giáo dục. Nắm bắt tình hình tư tưởng của công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, kịp thời tham mưu Chi bộ (Đảng bộ) nhà trường uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đề xuất các kế hoạch và giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng.

3. Đảng viên, công chức, viên chức ngành GD&ĐT cần nhận thức đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Không tham gia chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội những thông tin có nội dung phản động, thông tin không chính thống gây nguy hại đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Không được lợi dụng các trang mạng, Facebook cá nhân để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Đối với thông tin chính thống chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những nội dung về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay,... Cần tích cực chia sẻ, bình luận, định hướng dư luận nhằm cổ vũ, động viên đồng bào mọi người tham gia, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

4. Chỉ đạo, phát động, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị phát huy tính tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, coi trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hàng năm.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về phòng Chính trị tư tưởng- Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 30/9/2017. *ml*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hùng